

THÁI BÌNH

# Chuẩn bị điều kiện tốt nhất đón đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu

Theo kế hoạch, từ ngày 10 - 18/10/2023 đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) sang Việt Nam kiểm tra tình hình và kết quả phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).

Đây là lần kiểm tra thứ 4 của EC, trước đó đoàn đã kiểm tra lần thứ 3 vào tháng 10/2022 và đưa ra một số khuyến nghị cụ thể: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng tại 2 doanh nghiệp nghi vấn gian lận, chưa minh bạch và bảo đảm tính hợp pháp; thực hiện Hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng nhằm ngăn chặn, chống lại khai thác IUU của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc vẫn hạn chế trong kiểm soát, thẩm tra, đối chiếu thông tin đối với tàu khai thác của nước ngoài qua thiết bị giám sát hành trình; khung pháp lý cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh để tăng cường hiệu lực, hiệu quả, siết chặt công tác quản lý chống khai thác IUU; công tác thực thi pháp luật, xử phạt các hành vi khai thác IUU tại địa phương còn rất yếu kém;

chưa cân bằng giữa cường lực khai thác và nguồn lợi thủy sản. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đợt kiểm tra lần thứ 4 có ý nghĩa quan trọng để EC đưa ra kết luận cuối cùng có thể gỡ "thẻ vàng" hay không hay tiếp tục duy trì cảnh báo "thẻ vàng" hoặc áp dụng "thẻ đỏ" đối với ngành thủy sản Việt Nam. Thời gian qua, công tác quản lý khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt, công tác chống khai thác IUU đã chuyển biến rõ rệt. Đa số chủ tàu chấp hành tốt các quy định về xuất nhập cảng; chưa phát hiện trường hợp tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài, bị nước ngoài bắt giữ. Đặc biệt, Thái Bình kiên quyết không cho tàu cá vi phạm 14 hành vi khai thác bất hợp pháp xuất bến; xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm Luật Thủy sản năm 2017, các quy định về chống khai thác IUU. Với sự chỉ đạo quyết liệt

của các bộ, ngành trung ương, tỉnh Thái Bình đang hết sức khẩn trương, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đến thời điểm hiện tại đã chuẩn bị đầy đủ và chu đáo mọi điều kiện tốt nhất để chuẩn bị đón đoàn thanh tra EC sang đợt này. UBND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, chương trình, nội dung đón tiếp cho các sở, ngành, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp, UBND hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy cũng đã có kế hoạch chi tiết làm việc với đoàn. Bố trí địa điểm, cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ nắm vững quy trình, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng trình bày báo cáo và trả lời các yêu cầu của đoàn...

Trên cơ sở các khuyến nghị của EC và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực chống khai thác IUU tỉnh đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định pháp luật trong công tác quản lý tàu cá, đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác và thực thi pháp luật, xử lý vi phạm. Bảo đảm năm được toàn bộ số lượng tàu cá của địa phương; rà soát, nắm rõ, cập nhật hiện trạng hàng ngày đối với các tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác; rà soát, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ bảo đảm thực hiện được liên kết theo chuỗi truy xuất được nguồn gốc, lưu trữ khoa học để dễ dàng truy xuất, cung cấp kịp thời theo yêu cầu của đoàn thanh tra EC... Tổ chức trực ban 24/24 giờ hệ thống giám sát tàu



100% tàu cá của Thái Bình cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase.

nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển, cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá vào hệ thống VNFishbase cũng như kết quả xử phạt vào hệ thống phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, tổng hợp kết quả xử phạt vi phạm khai thác IUU trên địa bàn toàn tỉnh trước khi đoàn thanh tra EC sang Việt Nam làm việc...

Theo kế hoạch, đoàn thanh tra EC sang Việt Nam lần này sẽ thanh tra thực địa tại cảng cá Cửa Lân. Ông Bùi Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển quy hoạch và Cụm công nghiệp huyện Tiền Hải (đơn vị quản lý cảng cá Cửa Lân) cho biết: Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Thủy sản năm 2017, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân (tập trung vào chủ tàu, thuyền trưởng, cơ sở kinh doanh thủy sản), từ đó hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ tàu cá trong việc thực hiện chống khai thác IUU cũng như trao đổi với đoàn thanh tra EC khi đến làm việc; nắm bắt danh sách, cử cán bộ theo dõi cụ thể họ, tên chủ tàu, địa chỉ, số điện thoại, vị trí neo đậu đối với tàu cá nằm bờ không đi sản xuất, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU trên địa bàn quản lý, Trung tâm phân công

cán bộ trực 24/24 giờ tại cảng, tổ chức kiểm tra, giám sát sản lượng thủy sản qua cảng bảo đảm đúng quy định, cung cấp hồ sơ kịp thời theo yêu cầu của đoàn thanh tra EC. Trung tâm cũng chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí hội trường, vệ sinh cảng cá bảo đảm công tác đón đoàn chủ đạo, hiệu quả. Với tinh thần và quyết tâm cao, Thái Bình đã sẵn sàng và khẳng định nỗ lực của cả hệ thống chính trị quyết tâm cùng cả nước chung tay gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam, hướng tới xây dựng và phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

NGÂN HUỖN

## QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THÁI TÂN Góp phần giảm thiểu "tín dụng đen"



Hoạt động giao dịch ở Quỹ Tín dụng nhân dân Thái Tân.

Với phương châm cộng đồng trách nhiệm, hỗ trợ thành viên có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Thái Tân (xã Tân Học, huyện Thái Thụy) đã góp phần tích cực giảm thiểu tình trạng "tín dụng đen" hoạt động trên địa bàn. Gia đình ông Lê Thanh Kiểm (thôn Nghĩa Hồng, xã Tân Học) là một trong những khách hàng sử dụng vốn vay của Quỹ TDND Thái Tân mang lại hiệu quả cao. Khởi điểm chăn nuôi từ năm 2009, bản thân ông Kiểm vừa là thương binh vừa là bệnh binh nên ngoài khó khăn về sức

khỏe, gia đình ông còn gặp khó khăn về vốn. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ kịp thời của Quỹ TDND Thái Tân, gia đình ông đã được vay 50 triệu đồng để đầu tư 10 ô chuồng và nuôi 50 con lợn thịt. Chăn nuôi có hiệu quả nên gia đình ông tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, nâng cấp chuồng nuôi. Đến nay gia đình ông đã có 26 ô chuồng với 20 con lợn thịt và 24 con lợn nái, trung bình sinh sản từ 400 - 500 con lợn con/năm, sau khi trừ chi phí thu lãi khoảng 400 triệu đồng/năm. Ông Kiểm cho biết: Tôi tin tưởng lựa chọn Quỹ TDND Thái Tân để vay vốn bởi Quỹ có mức lãi suất cho vay rất phù hợp;

cán bộ Quỹ hướng dẫn rất tận tình, cụ thể về các hồ sơ, thủ tục nên việc giải ngân vốn vay được thực hiện nhanh chóng. Thành lập năm 1996 chỉ với 25 thành viên ban đầu, đến nay Quỹ TDND Thái Tân đã mở thêm Phòng giao dịch Thái Thuận (xã Thuận Thành) với tổng số thành viên tham gia hơn 1.350 người. Từ mô hình quỹ TDND nhỏ bé với nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, trụ sở phải nhờ nhà dân, trang thiết bị đơn sơ nhưng với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng và sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, Quỹ TDND Thái

Tân dần đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả. Ông Nguyễn Đình Năm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ cho biết: Khoảng 5 - 7 năm về trước, tưởng rào của các hộ dân trên địa bàn xã thường xuyên xuất hiện quảng cáo cho vay vốn với lãi suất cao. Chính vì thế, để hạn chế tình trạng "tín dụng đen", Quỹ đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đồng thời thực hiện các giải pháp giúp người dân trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn tín dụng của Quỹ như mở rộng thành viên; thường xuyên gặp gỡ các bí thư, thôn trưởng để tuyên truyền về hoạt động của Quỹ cũng như những lợi ích của "tín dụng đen"; chú trọng cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành viên vay vốn... Cùng với đó, để tạo lập nguồn vốn cho vay thành viên, Quỹ tập trung cải tiến tác phong, lễ lối làm việc; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên; tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi cho khách hàng; bảo đảm bí mật về món tiền gửi của khách hàng; tạo niềm tin đối với khách hàng bằng việc gửi vào thuận tiện, rút ra nhanh chóng..., từ đó thu hút được tới đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư.

Hoạt động ổn định, độ an toàn cao, thủ tục đơn giản, rõ ràng nên nhân dân địa phương đã tin tưởng, chủ động đến vay hoặc gửi tiết kiệm tại Quỹ TDND Thái Tân. Đến hết tháng 8/2023, trên địa bàn hai xã Tân Học và Thuận Thành đang có 410 khách hàng vay vốn của Quỹ TDND Thái Tân với tổng dư nợ cho vay đạt hơn 86 tỷ đồng, chiếm 70% thị phần tín dụng của hai xã, trong đó cho vay nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 0,13%, cho vay công nghiệp và xây dựng chiếm 68,58%, cho vay dịch vụ chiếm 31,29% tổng dư nợ cho vay; tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 102 tỷ đồng; tổng doanh số cho vay đạt gần 5 tỷ đồng. Thời gian tới, Quỹ TDND Thái Tân tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên với chủ đề "giỏi chuyên môn, thông nghiệp vụ". Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năng động, đổi mới về cách nghĩ, cách làm, vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn địa phương, đưa Quỹ TDND Thái Tân phát triển ổn định, an toàn, trở thành địa chỉ tin cậy giúp nhân dân địa phương phát triển kinh tế.

MINH HƯƠNG

## Đổi mới công nghệ để phát triển và hội nhập

Trước sức ép của thị trường quốc tế, sự cạnh tranh về nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, Công ty TNHH May Thanh Anh J&B (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương) đã chủ động đổi mới công nghệ và đầu tư máy móc hiện đại phục vụ sản xuất. Là công nhân gắn bó với doanh nghiệp gần 8 năm, chị Nguyễn Diệu Linh cảm nhận môi trường làm việc của Công ty TNHH May Thanh Anh J&B có sự cải thiện rõ nét. Chị chia sẻ: Trước đây, mọi công đoạn may quần áo đều sử dụng kỹ thuật tay nghề của công nhân. Gặp những đơn hàng khó, tỷ lệ may bị lỗi lên tới hơn 10%, công nhân vất vả, năng suất lao động thấp, thu nhập không cao. Từ khi Công ty đầu tư một số máy may bán tự động, máy lập trình phục vụ những công đoạn đòi hỏi sự chính xác về đường kim, mũi chỉ thì công nhân rất phấn khởi vì công việc trở nên dễ làm, năng suất cao gấp 2 lần so với trước, thu nhập cũng tăng lên, hiện nay đạt bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Anh Lê Đình Toàn, công nhân Công ty cho biết: Việc vận hành máy móc công nghệ mới không quá phức tạp, chỉ cần được hướng dẫn trong 1 tuần là có thể sử dụng thành thạo, đáp ứng yêu cầu công việc. Bản thân tôi khi được tuyển dụng vào Công ty chưa có tay nghề nhưng chỉ sau 1 tháng đào tạo

kỹ thuật may và vận hành máy móc đã được giao đúng máy làm việc. Công việc không vất vả, thu nhập ổn định, bảo đảm cuộc sống và được hưởng các chế độ BHXH BHYT và an sinh xã hội khác nên tôi yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty. Công ty TNHH May Thanh Anh J&B chuyên may áo jacket hai lớp nhồi bông, lông vũ xuất khẩu. Cũng như nhiều doanh nghiệp dệt may quy mô nhỏ ở các vùng nông thôn, thời gian qua Công ty gặp không ít khó khăn cả về tìm kiếm đơn hàng sản xuất, xuất khẩu và tuyển dụng lao động. Ông Nguyễn Thiên Thanh, Giám đốc Công ty cho biết: Từ những yêu cầu ngày càng cao và khắt khe của các đối tác nước ngoài về chất lượng sản phẩm, điều kiện, môi trường sản xuất nên chúng tôi phải nhanh chóng đổi mới phương pháp sản xuất, trong đó lấy khoa học công nghệ, tự động hóa làm động lực thúc đẩy phát triển. Được sự quan tâm của Sở Công Thương, từ nguồn khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương hỗ trợ, Công ty TNHH May Thanh Anh J&B đã đầu tư mua sắm nhiều máy móc có công nghệ tiên tiến như máy tự động may theo lập trình, hệ thống nhiệt hơi, hệ thống khuôn mẫu giá cũ, công nghệ may 1 kim và đa kim... với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng. Hiệu quả sau đầu tư là chất lượng sản phẩm cao và ổn định, năng suất lao động

tăng gấp gần 2 lần, tỷ lệ sản phẩm bị lỗi giảm từ 6% xuống còn 2%, tiết kiệm chi phí điện năng bình quân 180 triệu đồng/năm; các đối tác đánh giá cao, tin tưởng giao thêm đơn hàng với mức tăng trưởng 10%/năm. Việc tuyển dụng lao động trở nên dễ dàng hơn vì không đòi hỏi tay nghề đầu vào cao, việc giữ chân người lao động không còn là nỗi lo của doanh nghiệp. Công ty TNHH May Thanh Anh J&B là một trong những cơ sở công nghiệp nông thôn được Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) thẩm định, hỗ trợ kinh phí từ nguồn khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc, công nghệ phục vụ sản xuất. Bà Trần Thị Diễn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm cho biết: Đây là doanh nghiệp điển hình ở Kiến Xương sử dụng đồng "vốn mới" của nhà nước đúng mục đích, phát huy hiệu quả, không chỉ nâng cao giá trị sản xuất mà còn giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Thành công của Công ty TNHH May Thanh Anh J&B tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn, tự tin đầu tư chuyển đổi công nghệ, máy móc hiện đại, vượt qua khó khăn, phát triển doanh nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế thành công.

KHẮC DUẤN



Công ty TNHH May Thanh Anh J&B giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho gần 200 lao động.